

- สำนักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองช่าง/กิจการประปา
- กองการศึกษา
- กองสาธารณสุขฯ

ที่ นม ๐๑๑๘/๘๐๘๓



เทศบาลตำบลปทุมใหญ่  
 เลขที่รับ ๒๕๓๐  
 วันที่ ๒๓ กย ๒๕๖๗  
 เวลา ๑๔.๔๖๔

ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา  
 ถนนสรรพสิทธิ นม ๓๐๐๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

สำนักปลัดเทศบาล  
 เลขที่รับ ๘๙๘  
 วันที่ ๒๓ กย ๒๕๖๗  
 เวลา ๑๕.๒๒๔

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันสำหรับประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ในระบบออนไลน์)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดนครราชสีมา ที่ อส ๐๐๖๑(นม)/๓๐๕๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมาว่า สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ดำเนินโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันสำหรับประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ในระบบออนไลน์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่อันพึงมีของตนเอง กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนหรือกฎหมาย ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลานั้น ๆ หรือกฎหมายพิเศษที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชนและกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนช่องทางขอรับความช่วยเหลือ เมื่อถูกละเมิดสิทธิ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน นิติกร หรือเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ หรือนิติกร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จังหวัด กลุ่มแม่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยมอบให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ

ในการนี้ อำเภอเมืองนครราชสีมา ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

*(Signature)*

(นางสารสมทรง เขียวเกษม)  
 ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาการแทน  
 เกยอำเภอเมืองนครราชสีมา



สิ่งที่ส่งมาด้วย  
 ที่ทำการปกครองอำเภอ  
 สำนักงานอำเภอโทร. ๐-๔๔๒๔-๒๐๙๔  
 โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๖๖๔๑

สว ม.๑ / ๒๖๓๖



ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา
รับที่..... ๙๙๓๐
วันที่..... ๑๖ กย. ๒๕๖๗
เวลา.....

ที่ อส ๐๐๖๑(นม)/ ๓๐๕๖

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา  
อาคารสำนักงานอัยการภาค ๓ ชั้น ๒  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ในระบบออนไลน์)

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด  
ที่ อส ๐๐๓๕.๘/ว ๔๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พร้อมรายละเอียดโครงการ
  ๒. ตารางหมวดวิชา
  ๓. คู่มือการเข้าใช้งานระบบ e-learning

ด้วย สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ดำเนินโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ในระบบออนไลน์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่อันพึงมีของตนเอง กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการทั่วไปของประชาชนหรือกฎหมาย ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลานั้น ๆ หรือกฎหมายพิเศษที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชนและกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนช่องทางขอรับความช่วยเหลือ เมื่อถูกละเมิดสิทธิ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน นิติกร หรือเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ปลัดอำเภอ หรือนิติกร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ / จังหวัด / กลุ่มแม่บ้าน / อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) / ครู / นักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยมอบให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

การดำเนินโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ในระบบออนไลน์) เป็นโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Learning : E-Learning) ของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ซึ่งมีการพิจารณาคัดเลือกวิดีโอ (Video) คลิปวิดีโอ (Clip Video) โมชันกราฟิก (Motion Graphic) พอดแคสต์ (Podcast) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดทำหรือผลิตไว้แล้ว จัดทำเป็นหลักสูตรการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้ โดยเนื้อหาวิชาความรู้ ได้คัดเลือกจากคลิปวิดีโอ “อัยการช่วยได้” คลิปเสียงรายการ LAW&LIVE : PODCAST ของเดิม “หลานก้วยฉายกับยายแอนนา” และ “นางสาวขวัญใจ กับ นายนักรบ”, การ์ตูน “ชุมชน อุ่นใจ อยู่ใกล้อัยการ” ที่เผยแพร่ทาง You Tube จัดเป็นหมวดหมู่ได้ ๓ หมวดวิชา ระยะเวลาเรียนรู้แต่ละหมวดวิชาประมาณ ๕๐ นาที โดยได้ออกข้อสอบก่อนและหลังบทเรียน ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการทดสอบหลังบทเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐ คือตอบถูกทุกข้อ จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรว่าเป็นผู้ผ่านการอบรม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

/โครงการ...

โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ในระบบออนไลน์) ได้กำหนดการดำเนินการออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ (โครงการนำร่อง) ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการทดสอบนำร่องโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ในระบบออนไลน์) แก่นิติกร เจ้าหน้าที่ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดพิษณุโลก

ระยะที่ ๒ ช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ดำเนินโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ในระบบออนไลน์) แก่ปลัดอำเภอ / นิติกร / เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอใน ๙ จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา , ชลบุรี , นครราชสีมา , ขอนแก่น , เชียงใหม่ , พิษณุโลก , ราชบุรี , สุราษฎร์ธานี และสงขลา

ระยะที่ ๓ ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ดำเนินโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ในระบบออนไลน์) แก่ผู้นำชุมชน / นิติกร หรือเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ปลัดอำเภอ / นิติกร หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ / แม่บ้าน / อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) / ครู / นักเรียนและประชาชนทั่วไป ทั่วประเทศ

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ในระบบออนไลน์) ในการดำเนินโครงการ **ในระยะที่ ๓** ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน / ปลัดอำเภอ / นิติกร หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ / แม่บ้าน / อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) / ครู / นักเรียนและประชาชนทั่วไป ภายในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา เข้ารับการฝึกอบรมด้วยตนเอง โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Learning : E-Learning) ของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ที่เว็บไซต์ <http://e-learning.ago.go.th/> พร้อมทั้งทำแบบทดสอบ และเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทำแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระบบแล้ว สามารถสั่งพิมพ์ (Print) ใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Learning : Learning) ได้ตามคู่มือการใช้งานระบบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรพันธ์ จันทนานนท์)

อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด รักษาการในตำแหน่ง

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ

การบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ

โทรศัพท์ ๐๔๔๒๕๙๑๒๖-๗